



# ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๕๙-๕๐๐๐  
ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๖๕๘-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ X-Citeไทยโพสต์ ฉบับประจำวันที ๒ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๗ หน้า ๔ มูลค่าข่าว ๑๗๑,๙๗๒.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

## เด็กกรุงเทพคริสเตียนที่หนึ่งแอดมิชชัน57

กรุงเทพฯ • เด็กกรุงเทพคริสเตียนฯ ครีวาคะแนนสูงสุด 90.30 แอดมิชชันปีนี้ ติดคณะบัญชี จุฬาฯ เผยเคล็ดลับการเรียนตั้งใจเรียนในห้อง ไม่นั่งกวดวิชา หมั่นทบทวนเนื้อหา ทำแบบฝึกหัดบ่อยๆ มีวินัยในตัวเอง ไม่เคร่งเครียด ร่วมทำกิจกรรมในโรงเรียนสม่ำเสมอ แต่น้องๆ ได้คะแนนสูงอันดับรองลงมา ยอมรับต้องเรียนกวดวิชา ซึ่งข้อสอบบางข้อไม่มีในห้องเรียน

สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ส.ค.ท.) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะนายกสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) และประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย แสดงข่าวการประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา หรือแอดมิชชันกลาง ประจำปีการศึกษา 2557 ว่า สอท.จะประกาศผลแอดมิชชันกลาง ปี 2557 ทางเว็บไซต์ [www.cuas.or.th](http://www.cuas.or.th) และเว็บไซต์พันธมิตร ซึ่งนักเรียนสามารถเข้าดูผลได้ตั้งแต่วันที่ 18.00 น.ของวันที่ 1 ก.ค.2557 สำหรับปีนี้มีผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ระหว่างวันที่ 7-9 ก.ค. ยกเว้นมหาวิทยาลัยบูรพา ที่สอบสัมภาษณ์วันที่ 5-6 ก.ค. โดยในปีนี้มีผู้สมัครทั้งสิ้น 99,767 คน สมัครเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาที่ สอท.ดำเนินการคัดเลือกให้รวม 86 สถาบัน เพื่อเข้าศึกษาใน 765 คณะ/สาขาวิชา โดยมีรหัสสาขาวิชาให้เลือกทั้งสิ้น 3,989 รหัส มีผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย จำนวน 80,880 คน จากจำนวนรับทั้งสิ้น 146,554 คน จำนวนดังนี้ สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ จำนวนรับ 102,985 คน จำนวนผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ จำนวน 75,595 คน สถาบันอุดมศึกษาของรัฐสังกัดหน่วยงานอื่น จำนวนรับ 1,166 คน จำนวนผู้มีสิทธิ์สอบเข้า จำนวน 353 คน และสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 42,403 คน จำนวนผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 4,932 คน

ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดของคณะ/สาขาวิชา จำนวน 8 ราย ดังนี้ นายฉัตรมงคล ปิ่นทอง ร.กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คะแนนที่ได้ 90.30%, น.ส.สุธารัตน์ วิรุฬห์ทรัพย์ รร.เซนต์โยเซฟ

คอนเวนต์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ คะแนนที่ได้ 88.59, นายวีวัฒน์ เทียงธรรม รร.โยธินบูรณะ คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ คะแนนที่ได้ 87.72%, น.ส.ปภาวดี นิมิตกมลเลิศ รร.เตรียมอุดมศึกษา คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ คะแนนที่ได้ 87.21%, น.ส.กมลวรรณ สาราวารี รร.อำนวยการพานิชกุล จ.กระบี่ คณะศิลปศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ (มธ.) คะแนนที่ได้ 85.14%, น.ส.สุวิริยา พิรัชต์ชัยกุล รร.โพธิ์สารพิทยากร คณะจิตวิทยา จุฬาฯ คะแนนที่ได้ 84.36%, นายวิริยะ เขียวทนต์ รร.เตรียมอุดมศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ คะแนนที่ได้ 84.14% และนายชาคร ชวโรยกุล รร.สาธิต จุฬาฯ ฝ่ายมัธยม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ คะแนนที่ได้ 83.58% ทั้งนี้ ข้อมูลการรับสมัครพบว่าคณะ/สาขาที่มีการแข่งขันสูง 3 อันดับแรก ได้แก่ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) จำนวนรับ 15 คน ผู้สมัคร 1,437 คน อัตราการแข่งขัน 1:96 คณะพยาบาลศาสตร์ ม.อุบลราชธานี (มอบ.) จำนวนรับ 15 คน สมัคร 947 คน อัตราการแข่งขัน 1:63 และวิทยาลัยนวัตกรรมการสื่อสารสังคม ม.ศรีนครินทรวิโรฒ (มศว.) จำนวนรับ 40 คน สมัคร 2,004 คน อัตราการแข่งขัน 1:50 คน

น้องคิด หรือนายฉัตรมงคล กล่าวว่ามีที่สอบได้คะแนนนี้ เพราะส่วนตัวชอบเรียนวิชาคณิตศาสตร์มาก และเลือกคณะพาณิชยฯ จุฬาฯ ไว้เป็นอันดับ 1 เคล็ดลับการเรียนคือตั้งใจเรียนในห้องเรียน ไม่ค่อยเรียนพิเศษมากนัก เพราะเชื่อว่าหากเราตั้งใจเรียนในห้องก็ไม่จำเป็นต้องไปเรียนพิเศษ รวมถึงหมั่นทบทวนเนื้อหาวิชาต่างๆ และฝึกทำข้อสอบและแบบฝึกหัดสม่ำเสมอ ที่สำคัญต้องมีวินัย มีความตั้งใจ และมีความรับผิดชอบ โดยเฉพาะช่วงใกล้สอบ ทุ่มเวลาอ่านหนังสือเต็มที่ ทำให้ผลการเรียนตลอดเวลาที่ผ่านอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี อยู่ที่ 3.97 แต่ไม่ได้เคร่งเครียดกับการเรียนอย่างเดียว หากโรงเรียนมีกิจกรรมอะไรก็จะเข้าร่วมตลอดเวลา สำหรับเพื่อนๆ ที่ยังไม่รู้ที่เรียนอย่าเพิ่งหมดหวัง เพราะยังมีมหาวิทยาลัยอีกหลายแห่งที่ยังเปิดรับอยู่

น้องมุก หรือ น.ส.สุธารัตน์ กล่าวว่ามีที่สอบได้มากที่สุดคือคณะดังกล่าวก่อน เพราะเป็นคณะที่ใฝ่ฝันอยากเข้าเรียน และเลือกอันดับหนึ่ง ส่วนที่เลือกเรียนคณะนี้ ก็เพราะเป็นคนที่ชอบศึกษาเกี่ยวกับเรื่องราว



น้องคิด



น้องมุก

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศต่างๆ ส่วนการเรียนมปลาย เรียนจบสายวิทย์-คณิต จบมาด้วยเกรดเฉลี่ย 3.94 โดยตอนแรกที่เลือกเรียนสายดังกล่าว เพราะยังไม่มั่นใจว่าตัวเองอยากเรียนคณะอะไร ทำอาชีพอะไร จนเมื่อเรียน ม.4 จบ ตอนเรียน ม.ปลายก็มุ่งตั้งใจเรียนในห้องเพื่อทำคะแนนให้ดี และเรียนกวดวิชาเฉพาะในวิชาอังกฤษ วิชาสายสังคม ซึ่งการเรียนกวดวิชาไม่มีความจำเป็นมากนัก เพราะโจทย์ข้อสอบบางข้อในห้องเรียนก็ไม่ได้สอน ดังนั้น การเรียนในห้องเรียนอย่างเดียวไม่เพียงพอต่อเด็ก หากได้เรียนเสริมนอกห้องเรียนด้วยก็จะช่วยเพิ่มเติมความรู้ได้

“อยากให้เพื่อนๆ น้องๆ ทุกคนค้นหาตัวเองให้เจอ ว่าอยากเรียนอะไร อยากทำอาชีพอะไร และศึกษาว่าคณะที่เลือกเรียนนั้นเรียนอะไรบ้าง และมุ่งมัน ตั้งใจอ่านหนังสือ เรียนในห้องเรียน และอย่าเครียด เพราะถ้าเราเครียด เราจะทำข้อสอบไม่ได้” น้องมุกกล่าว

น้องตัน หรือนายวีวัฒน์ กล่าวว่ามีที่สอบติดคณะดังกล่าวก่อน เพราะตอนนั้นกำลังศึกษาอยู่ที่คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ แต่รู้สึกเล็งเล็งว่าสิ่งที่ตนเองเรียนอยู่นั้นไม่เหมาะสมกับตัวเองหรือไม่ ดังนั้น เมื่อสอบติดคณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ จึงตัดสินใจได้ว่าควรเลือกเรียนอะไร สำหรับเคล็ดลับในการเรียนนั้น อยากให้น้องๆ ทุกคนตั้งใจอ่านหนังสือ และตั้งใจเรียนในห้อง ส่วนการเรียนกวดวิชานั้น ถ้าเรียนก็จะช่วยมีความรู้เพิ่มเติม และทำข้อสอบโจทย์ต่างๆ ได้ดีขึ้น

น้องอ้อม หรือ น.ส.กมลวรรณ กล่าวว่ามีที่





น้องมุก



มิกกี้

ตกใจมาก ไม่คิดว่าจะได้คะแนนสูงมาเป็นอันดับหนึ่ง พ่อแม่ดีใจมาก เพราะเป็นลูกคนสุดท้อง พี่น้องเรียนจบหมดแล้ว ส่วนตัวชอบเรียนภาษา จึงใฝ่ฝันอยากเรียนที่คณะศิลปศาสตร์ มธ. อยู่แล้ว อนาคตอยากเป็นนักแปล ปกติไม่ใช่เด็กที่เรียนเก่งมาก ผลการเรียนอยู่ในระดับกลางๆ แต่ชอบอ่านหนังสือ หาความรู้จากอินเทอร์เน็ต และฝึกทำแบบฝึกหัดอยู่เสมอ อยากเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆ ที่ยังสอบไม่ติด ว่าอย่าท้อถอย ยังมีมหาวิทยาลัยอีกหลายแห่งเปิดรับ และขอให้พ่อแม่ทุกคนเข้าใจและให้กำลังใจคนที่พลาดแอดมิชชั่นทุกคน ซึ่งตนมีคติประจำใจที่ท่องไว้เสมอว่า แคว้นนี้มันแย แต่ไม่ใช่ชีวิตมันจะแยตลอด

น้องมิกกี้ หรือนายวิริยะ กล่าวว่า ตกใจมาก ไม่คิดมาก่อนว่าจะสอบติดเป็นอันดับหนึ่งของคณะ เพราะมีคนเข้าสอบเยอะ และแต่ละคนก็เก่งๆ เคล็ดลับในการเรียนคือต้องมีเป้าหมายในการเรียน เมื่อตัดสินใจเลือกคณะแล้วก็ต้องวางแผนในการอ่านหนังสือและมุ่งมั่น ส่วนตัวไม่ได้ให้ความสำคัญกับการกวาดวิชา แต่มองว่าเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง หากวิชาไหนที่ไม่มั่นใจก็กวาดวิชาเพิ่ม อย่างไรก็ตาม มองว่าการศึกษารองของเด็กไทยในวันนี้ให้เด็กเรียนหนักเกินไป จนบางที่พลาดการทำกิจกรรม การออกกำลังกาย แต่ที่จะให้เรียนวิชาประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง ตนเห็นด้วย เพราะมีประโยชน์ ทำให้ได้รู้จักตัวเองและปลูกฝังความรักชาติ สุดท้ายขอเป็นกำลังใจให้คนที่แอดมิชชั่นไม่ติดต่อสู้ต่อไป เพราะไม่ใช่สิ่งตัดสินชีวิต.